



ประกาศโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
เรื่อง รายชื่อผู้มีผลงานอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก
รอบการประเมินวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

.....
ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้แจ้งให้ส่วนราชการในสังกัด พิจารณาความดีความชอบของบุคลากร ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการรอบการประเมินวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและเป็นธรรม คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ โดยได้พิจารณากลั่นกรอง และมีมติให้ประกาศรายชื่อผู้มีผลงานอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. ผู้มีผลงานอยู่ในระดับดีเด่น มีดังนี้

๑.๑ ข้าราชการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางนิตยา กิจชอบ	นักโภชนาการชำนาญการ
๒	น.ส.พาริยาล นิยะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓	นางสาวมารินี เปาะสุ	นักโภชนาการชำนาญการ
๔	น.ส.ซีตีนอ มะสาแม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕	น.ส.ไชนับ มะกาแข็ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖	นางแฉวารีนา รวยอศาลี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗	น.ส.ดาริยะห์ ตะเย้าะ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๘	น.ส.ยุริสมีย์ มีเหาะ	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

๑.๒ พนักงานราชการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายฟูรกอน อาแวกาจิ	นักจิตวิทยา
๒	นางกานดา แจ่มกลม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๓	นายกิตติพันธ์ มะลิลา	นักวิชาการพัสดุ

๒. ผู้มีผลงานอยู่ในระดับดีมาก มีดังนี้

๒.๑ ข้าราชการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	น.ส.อารีญา พีร์ชี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒	นางสาวมารีนา แวปามะ	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๓	นางสีอนันะ แมะเต๊ะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔	นางเพ็ญศรี นุกุลวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕	น.ส.ชูไลดา สะบูติง	เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
๖	นางรอสนี แวบือซา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗	นางอาณิตตา เมฆารัฐ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๘	น.ส.ฮาซามา สุหลง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๙	น.ส.สายศิริ เดชะสิริ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๐	นางพาตีเมาะ นิแวง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๑	น.ส.พัชณี วีรา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๒	นายณัฐพงศ์ อินทองคำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๓	นางพจนา เม่งอำพัน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๑๔	นางกามีละห์ ดือเลาะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๕	นายบาฮารี แม	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๑๖	นายโจม เสนแก้ว	แพทย์แผนไทยชำนาญการ
๑๗	นางธัญชนก ชัยสิงห์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๑๘	นางมาเรียม อิสลามธรรมธาดา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๙	น.ส.พิจักษณา มณีพันธุ์	เภสัชกรชำนาญการ
๒๐	น.ส.โนรสามีลา บินดอเลาะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒๑	น.ส.รุสมิณี ดอหะฮูมา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒๒	น.ส.นิฟารีซา ตะมะงา	จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
๒๓	น.ส.อรณิชา จีนธาดา	นายแพทย์ชำนาญการ
๒๔	น.ส.ศันสนีย์ สะมาแอ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒๕	นายยูโซะ ดือเลาะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๒๖	นายอติรัส มะเร๊ะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒๗	นางจันทร์จิรา อินทราช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒๘	น.ส.ฮาซามา สาเมาะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒๙	น.ส.นุรีย์ะ ดินนาวา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓๐	นายซุลกิฟลี สาหะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๓๑	นายชัยวิช ทวีโชคพงศา	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
๓๒	นางสาวนุรอฮ์ลีลา จินาแวง	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
๓๓	นางจุไรรัตน์ สกุลจิ้น	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๓๔	นางประภา กล้าหาญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๓๕	นายแอนซอนี อาลี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๓๖	นางสาวอานีสา หะย็ญโซ๊ะ	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
๓๗	น.ส.วาฮิดาห์ ลอแมง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๓๘	นางมัซวารา บุกโต	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๓๙	นางครุณี อ่องสว่าง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔๐	น.ส.สุภาวดี ใจห้าว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔๑	นางสาวนิรุฮานา อับดุลอาซิส	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
๔๒	น.ส.อาตีลา อัลฮามาดี	เภสัชกรชำนาญการ
๔๓	นางนูรีสัน ยาหะยู	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔๔	น.ส.สาพินี แซหมี๊ะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔๕	นายอัสฮา เปาะโซ๊ะ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
๔๖	น.ส.อัสมัด อาแว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔๗	น.ส.พามีละห์ มีดิง	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
๔๘	นายซุฮัยบ์ สุขวิเศษ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔๙	นายมุหัมมัดอัฟวัน ลีมอปาแล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๕๐	น.ส.ถ้วนฮานีชะห์ ถ้วนสะนิ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕๑	นายอามาร์ ดารามะ	เภสัชกรชำนาญการ
๕๒	น.ส.มาซุรา ดามุง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕๓	น.ส.ยามีละห์ มะเร๊ะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕๔	น.ส.กาญจนา สาแมแวง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕๕	น.ส.ฟาซูลา มาหะมะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕๖	นายศรีสุข ขวัญคง	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๕๗	น.ส.รอฎียะห์ รอฮิตี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕๘	น.ส.ศุภรัตน์ ภารตกฤตยาพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕๙	น.ส.ฮาซูนี ฮามะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖๐	นางสาวมุสลีฮา มะแซ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๖๑	นางนูรียาม มิ่งประเสริฐกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖๒	น.ส.กัรตีนิ อาชวาตัย	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

๒.๒ พนักงานราชการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางสาวนิตัน อุมูดี	นักวิชาการพัสดุ
๒	นางสาวมุสตุลา ดอเลาะ	นักวิชาการเงินและบัญชี

๒.๓ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางกรรณิกา อินทองคำ	เจ้าพนักงานธุรการ
๒	นางแวสุไฮลา ดาราหมานเศรษฐ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๓	นายอาณูวา สาลาโต	พนักงานบริการ (สวน)
๔	นายสัبری สภาวะ	พนักงานบริการ (รพภ.)
๕	นายอับดุลฮาติม สมัตถนาค	พนักงานบริการ (รพภ.)
๖	นางสาวพาชีรา เจ๊ะยา	นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)
๗	นายอิบรอเฮง ดอหมินารอ	นักวิชาการสาธารณสุข
๘	นายชูเปียน โต๊ะอีแม	พนักงานบริการ (รพภ.)
๙	นางสาวซุลฟาร์ มะรือชะ	พนักงานบัตรรายงานโรค
๑๐	นางสาวนุรอห์ซัน เจ๊ะเต๊ะ	พนักงานบริการ
๑๑	นายชูไฮรี แมแล	พนักงานบริการ (รพภ.)
๑๒	นางนุรอนีย์ หะยีมะตือเร๊ะ	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
๑๓	นายอิสวาดี ตือราแม	พนักงานบริการ
๑๔	นางสาวสีตีรอกีเยาะ สนิกอเต็ง	พนักงานซักฟอก
๑๕	นางสาวฮัสนะห์ แม	พนักงานประจำตึก
๑๖	นางสาวภราวาฮิดา ยูโซะ	นักประชาสัมพันธ์
๑๗	นายบูร์ฮัน ตาตุละ	พนักงานซักฟอก
๑๘	นางสาวนิตยา สาหะดอเลาะ	ผู้ช่วยทันตแพทย์
๑๙	นางสาวซารีณี มะยา	พนักงานประจำตึก
๒๐	นางสาวอาฮิชะห์ เจ๊ะหะ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
๒๑	นางซารีอะ ลายะ	พนักงานบัตรรายงานโรค
๒๒	นางสาวพาฮิชะห์ รอนิง	พนักงานบัตรรายงานโรค
๒๓	นางสาวฮัสลีนา ตาตุละ	พนักงานบัตรรายงานโรค
๒๔	นางสาวมารีนา อาแวกือจิ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายอดุลย์ เร็งมา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา